



ฉบับที่ 9/2562

เรื่อง แกลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนมิถุนายน 2562

ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ ทรงตัวจากเดือนก่อน ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวต่อเนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยปรับตัวดีขึ้น การบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยใกล้เคียงกับเดือนก่อนตามยอดจำหน่ายสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ส่วนรายได้เกษตรกรยังหดตัวตามผลผลิตหลัก ผลผลิตอุตสาหกรรมลดลงตามวัตถุดิบทางการเกษตรและความต้องการจากต่างประเทศ ด้านการลงทุนภาคเอกชนลดลงทั้งการลงทุนก่อสร้างและการผลิต การใช้จ่ายภาครัฐลดลงทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราการว่างงานทรงตัวจากเดือนก่อน อัตราเงินเฟ้อลดลงตามราคาน้ำมันชายปลีก รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ ดังนี้

รายได้เกษตรกร ลดลงร้อยละ 1.8 โดยด้านผลผลิตหดตัวร้อยละ 3.3 ตามผลผลิตข้าว เนื่องจากเกษตรกรส่วนหนึ่งปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นที่ราคาสูงกว่า ประกอบกับผลผลิตลำไยและลิ้นจี่ลดลงเพราะกระทบแล้ง อย่างไรก็ตาม ทางด้านราคาขยายตัวร้อยละ 1.5 จากราคาลิ้นจี่ สับปะรดโรงงาน และปศุสัตว์ เป็นผลจากปริมาณผลผลิตลดลง ส่วนราคามันสำปะหลังหดตัวตามอุปสงค์ของจีน และราคาข้าวขาวทรงตัว

ภาคอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 4.7 จากหมวดอาหารที่ลดลงตามการผลิตโรงสีตามวัตถุดิบที่ลดลง ผลิตภัณฑ์จากแป้ง ผักผลไม้แปรรูป รวมทั้งการผลิตเยื่อกระดาษ เครื่องประดับ และชิ้นส่วนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ ตามความต้องการส่งออก ส่วนหมวดอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะชิ้นส่วนที่ใช้ในยานยนต์และเครื่องดื่มขยายตัว

ภาคการท่องเที่ยว ยังขยายตัวต่อเนื่อง ตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะ ยุโรป เอเชียอื่นๆ เกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกา ขณะที่นักท่องเที่ยวจีนและไทยปรับตัวดีขึ้น ตามเครื่องขึ้นการท่องเที่ยวสำคัญที่ขยายตัว ได้แก่ จำนวนนักท่องเที่ยวผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ และจำนวนนักท่องเที่ยวผ่านท่าอากาศยานในภาคเหนือ

การบริโภคภาคเอกชน เพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยดัชนีเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 ตามยอดจำหน่ายสินค้าในชีวิตประจำวันที่ขยายตัวเกือบทุกหมวดสินค้า จากผลของมาตรการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และจากการปรับวงเงินเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 ทางด้านยอดจำหน่ายสินค้าคงทนลดลงจากยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ที่ลดลงมาก ขณะที่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถยนต์เชิงพาณิชย์ยังขยายตัวได้เล็กน้อยตามแรงจูงใจของกิจกรรมส่งเสริมการขายของผู้ประกอบการ

การลงทุนภาคเอกชน หดตัวต่อเนื่อง จากการลงทุนในภาคก่อสร้างที่ลดลงตามเครื่องซีซีได้แก่ ยอดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง พื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างในกลุ่มอาคารพาณิชย์และโรงแรม สอดคล้องกับการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ลดลงต่อเนื่อง สะท้อนจากการลดลงของยอดสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ที่ให้แก่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ และภาษีมูลค่าเพิ่มในภาคการก่อสร้าง ด้านการลงทุนเพื่อการผลิตหดตัวเช่นกัน ตามมูลค่าการนำเข้าสินค้าทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หลังจากรมีการนำเข้าในช่วงก่อนหน้า

การใช้จ่ายภาครัฐ ลดลงร้อยละ 13.3 โดยการใช้จ่ายงบลงทุนลดลงร้อยละ 13.4 ในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมชลประทาน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และหมวดครุภัณฑ์ของกรมชลประทาน สำนักงาน

คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านรายจ่ายประจำลดร้อยละ 13.1 จากหมวดค่าใช้สอยของกรมส่งเสริมการเกษตร กรมการพัฒนาชุมชน และสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหมวดรายจ่ายอื่นของงบกลาง สำหรับอัตราการเบิกจ่ายของรายจ่ายรวมสะสมโดยไม่รวมงบกลาง (ต.ค. 61 – มิ.ย. 62) อยู่ที่ร้อยละ 71.1 ยังต่ำกว่าเป้าหมาย

การค้าผ่านชายแดน มูลค่าส่งออกในรูปแบบเงินบาทลดร้อยละ 9.5 ต่อเนื่องจากเดือนก่อน ตามการส่งออกไก่แช่แข็งไปจีนเนื่องจากผู้ประกอบการเปลี่ยนช่องทางการส่งออก ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปเมียนมาลดลง ตามการอ่อนค่าของเงินจัต ส่วนการนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.7 จากการนำเข้าสินค้าเกษตรจากเมียนมา และการนำเข้าไฟฟ้าจากลาว

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับลดลงจากเดือนก่อนเหลือร้อยละ 1.1 ตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิงขายปลีกเป็นสำคัญ ด้านอัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลทรงตัวจากเดือนก่อน โดยการจ้างงานลดลงทั้งในและนอกภาคเกษตร

ภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2562 สถาบันการเงินทั้งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจมียอดเงินฝากรวม 1,219.0 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 จากการออกผลิตภัณฑ์เงินฝากของธนาคารพาณิชย์เพื่อทดแทนเงินฝากที่ครบกำหนด ประกอบกับเงินของภาครัฐฝากพักไว้ก่อนเบิกไปใช้จ่าย ทางด้านสินเชื่อมียอดคงค้างรวม 1,325.6 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 จากสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ รวมทั้งสินเชื่อเพื่อการเกษตรและเพื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

31 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม: ส่วนเศรษฐกิจภาคเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทรศัพท์ 0 5393 1162

E-mail: thaveesc@bot.or.th